

ด่วนที่สุด

ที่ ชม 0016.1/ 12929



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม 50300

25 มีนาคม 2553

เรื่อง เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2553

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองแม่ใจ และประธานองค์กรภาคเอกชน

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหรือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนนี้จังหวัดได้กำหนดการประชุม ครั้งที่ 3/2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นั้น

เพื่อให้การจัดการประชุมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook พร้อมทั้งประจุไฟฟ้ลงในแบตเตอรี่ให้เต็มความจุ สำหรับใช้ในการประชุมจนเสร็จสิ้นเวลาการประชุม
- 2) ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะบรรจุวาระการประชุมเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเพิ่มเติม ขอให้ประสานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
- 3) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้บรรจุวาระการประชุมในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้แล้ว ขอให้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบวาระฯ ทั้งแบบเอกสาร (Microsoft Word / Excel) และข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint ความยาวประมาณ 3-5 นาที (กรณีที่นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลดังกล่าว จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายชุดพื้นเมือง สำหรับอำเภอทุกอำเภอร่วมการประชุมข้างต้นผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferences) ณ ที่ตั้งของแต่ละอำเภอ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 0-5311-2713 โทรสาร 0-5311-2702